

Những năm qua, công tác phát triển BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn tỉnh được liên ngành Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội (BHXH), Y tế chú trọng. Đặc biệt, sự vào cuộc sát sao của các nhà trường đã góp phần không nhỏ giúp các địa phương đạt 100% số HSSV tham gia BHYT.

Tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết công tác thu BHYT HSSV và sử dụng hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, đó là những giải pháp tiên quyết để nhiều năm liền Trường Tiểu học và THCS Thái Tân (Thái Thụy) đạt 100% học sinh tham gia BHYT. Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hòa, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhiều năm học qua, Trường Tiểu học và THCS Thái Tân đã thực hiện nhiều biện pháp để tuyên truyền, vận động 100% học sinh tham gia BHYT, trong đó chú trọng triển khai kế hoạch liên ngành của Phòng Giáo dục và Đào tạo, BHXH huyện đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ngay từ buổi họp phụ huynh đầu năm học, nhà trường tuyên truyền để giúp phụ huynh thấy được việc tham gia BHYT học sinh là bắt buộc và lợi ích của BHYT học sinh, từ đó tham gia cho con em mình.

Chính từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên

Vai trò nòng cốt của trường học trong phát triển BHYT học sinh, sinh viên

nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, đặc biệt là các bậc phụ huynh được nâng lên rõ rệt. Họ xác định rõ được tầm quan trọng của tấm thẻ BHYT đối với con em mình nên tự nguyện tham gia. Ông Đỗ Văn Ái, thôn Nghĩa Hồng, xã Tân Học (Thái Thụy) chia sẻ: Những lần đi họp phụ huynh cho cháu, tôi đều được các cô

giáo trong trường tuyên truyền về BHYT học sinh nên gia đình tôi tham gia đầy đủ cho các cháu. Năm 2019 vừa qua, gia đình tôi có cháu Đỗ Thu Thủy mắc bệnh u lao màng não điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã được quỹ BHYT thanh toán hơn 80 triệu đồng.

Cũng giống như Trường Tiểu học và THCS Thái

Tân, để duy trì và giữ vững 100% số học sinh tham gia BHYT, Trường Tiểu học và THCS Quốc Tuấn (Kiến Xương) cũng đa dạng các hình thức tuyên truyền về BHYT HSSV cho các cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh. Thấy giáo Nguyễn Văn Thạch, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Bên cạnh việc lồng ghép tuyên truyền tại các

cuộc họp hội đồng của nhà trường, các tiết sinh hoạt, chào cờ đầu tuần, chúng tôi còn phối hợp với đài truyền thanh của xã tăng cường thời lượng để tuyên truyền về BHYT HSSV rộng rãi hơn tới các em cũng như phụ huynh.

Năm học 2019 - 2020 là năm thứ 10 thực hiện BHYT HSSV theo Luật Bảo hiểm y tế. Công tác BHYT HSSV tại Thái Bình tiếp tục đạt kết quả cao với 100% số trường và 99,71% HSSV tham gia BHYT. Các huyện có 100% số HSSV tham gia BHYT là Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Thái Thụy, Hưng Hà. Thực tế cho thấy những địa phương làm tốt công tác BHYT HSSV đều có sự quan tâm chỉ đạo, vào cuộc sát sao của ban giám hiệu các nhà trường và đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. Công tác tuyên truyền về BHYT HSSV đều được các nhà trường triển khai mạnh mẽ, bài bản, làm thay đổi nhận thức của phụ huynh và học sinh. Bên cạnh đó, ngoài việc phải thu BHYT, các nhà trường còn có trách nhiệm bảo đảm sử dụng 7% tổng thu quỹ BHYT tính trên tổng



Cộng tác viên y tế của Trường Tiểu học và THCS Thái Tân (Thái Thụy) khám bệnh cho học sinh.

Bảo đảm an toàn trong tiêm chủng

Tiêm chủng là cách đơn giản và hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ em trước các bệnh: lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, sởi, bại liệt, viêm não Nhật Bản... Để bảo đảm an toàn trong tiêm chủng, ngành Y tế thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế; quy trình tiêm, theo dõi sau tiêm và việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm tiêm chủng.

Trung bình mỗi tháng huyện Thái Thụy có gần 2.000 trẻ tiêm chủng. Nhờ đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, bảo đảm an toàn tiêm chủng, tỷ lệ trẻ đến 47 điểm trạm trên địa bàn huyện tiêm chủng đạt từ 96 - 98%. Bà Vũ Thị Minh Nguyệt, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện cho biết: Tùy theo tình hình thực tế, hàng tháng Trung tâm Y tế huyện đều có văn bản hướng dẫn các trạm y tế xã về việc tăng cường công tác tiêm chủng, bảo đảm các quy trình trước, trong và sau tiêm như: rà soát đối tượng tiêm, quy trình 4 bước tiêm, bảo đảm



Tiêm chủng mở rộng cho trẻ em tại Trạm Y tế xã Đông Các (Đông Hưng).

kỹ thuật tiêm... Bên cạnh đó, Trung tâm cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng; tổ chức tập huấn cho trạm trường và cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng; rà soát và cấp phát bổ sung những vật tư phục vụ công tác tiêm chủng cần thiết. Trước bối cảnh của dịch Covid-19 khi nguy cơ xâm nhập của dịch vẫn luôn thường trực, Trung tâm Y tế huyện đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các

điểm trạm hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đi tiêm theo từng khung giờ, tránh tập trung đông người vào một thời điểm; hướng dẫn phụ huynh kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trạm, trường hợp sốt thì không nên cho trẻ đi tiêm chủng và phải báo ngay với cán bộ y tế; thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi đưa trẻ đi tiêm.

Cùng với Thái Thụy, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tích cực vào cuộc, đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở

rộng. Nhờ đó, 10 tháng đầu năm, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đủ mũi trên địa bàn tỉnh đạt trên 98%. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, số trường hợp ghi nhận có phản ứng nhẹ như: sốt nhẹ, đau sưng tại chỗ tiêm, trẻ quấy khóc được giám sát sau tiêm 8 tháng đầu năm là hơn 1.400 trường hợp. Các trường hợp phản ứng trên đều được quản lý, theo dõi; không có trường hợp phản ứng nặng. Các hoạt động tiêm chủng diễn ra an toàn, đúng lịch kể cả thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bác sĩ Đặng Quang Huy, Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế về tổ chức tiêm chủng trong dịch Covid-19, hàng tháng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đều có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng bảo đảm thực hiện tốt công tác tiêm chủng, tiêm đủ các mũi, đồng thời thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền

nhuộm khác cho các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng. Công tác kiểm tra, giám sát tiêm chủng được thực hiện thường xuyên.

Hàng tháng, vào ngày tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức từ 3 - 5 đoàn kiểm tra công tác tiêm chủng và phòng, chống dịch tại 21 điểm tiêm chủng. Những điểm tiêm chủng chưa thực hiện tốt sẽ được nhắc nhở, chấn chỉnh ngay. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức các lớp tập huấn an toàn tiêm chủng và cập nhật phần mềm tiêm chủng quốc gia cho cán bộ bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế các huyện, thành phố và trạm y tế xã, phường, thị trấn. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tiêm chủng cũng được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay trong công tác tiêm chủng mở rộng là nhận thức của một số người dân cho rằng tiêm dịch vụ tốt hơn nên có tâm lý e ngại về một số loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, không cho con đi tiêm đúng lịch. Song người dân cần hiểu rằng các vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều được Bộ Y tế kiểm định và cấp phép; một số phụ huynh chưa nhận biết được các phản ứng sau tiêm để

số HSSV đang theo học để tổ chức thực hiện công tác y tế học đường theo quy định. Hệ thống y tế trường học ngày càng được củng cố, tăng cường về số lượng, chất lượng. Hàng trăm nghìn lượt HSSV được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú tại các bệnh viện từ trung ương đến địa phương. Kết quả đó thể hiện sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của liên ngành Giáo dục và Đào tạo, BHXH, Y tế, trong đó ngành Giáo dục và Đào tạo, hệ thống trường học có vai trò nòng cốt.

Tham gia BHYT là giải pháp phù hợp, hiệu quả giúp bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho các em HSSV khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Để tiếp tục làm tốt công tác BHYT HSSV, thời gian tới, các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đẩy mạnh tuyên truyền trong và ngoài nhà trường, nâng cao nhận thức cho các em học sinh và các bậc phụ huynh. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường như: sơ cấp cứu, xử lý ban đầu khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian học tập... Năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu 100% số trường và 100% số HSSV tham gia BHYT.

THU HOÀI

Trải nghiệm di sản kiến trúc thời Lý bằng thực tế ảo

(nhandan.com.vn) Theo thông tin từ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày "Khám phá di sản kiến trúc chùa Một Cột - Diên Hựu thời Lý bằng công nghệ thực tế ảo" được kết hợp với Sen Heritage nhân kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65/SL liên quan đến việc việc Bảo tồn di tích và Di sản văn hóa dân tộc (23/11/1945 - 23/11/2020).



Hình ảnh phục dựng chùa Một Cột bằng công nghệ VR3D.

Trưng bày gồm hai phần chính: Phần một là không gian trưng bày tranh 3D, phim 3D, sản phẩm VR3D, mô hình phỏng dựng kiến trúc Một Cột và chùa Diên Hựu thời Lý. Đây là kết quả đúc kết từ 10 năm nghiên cứu và tổng hợp các giá thuyết khoa học. Từ hàng trăm mảnh vụn và phế tích khảo cổ, bản tái lập chùa Diên Hựu đã phỏng dựng tổng thể mặt bằng mandala chùa tháp thời Lý với phong cách thời Lý và kỹ thuật xây dựng đương thời. Công nghệ này có thể ứng dụng cho các hoạt động nghiên cứu, mô phỏng giả thuyết khoa học, trưng bày và thuyết minh bảo tàng, ứng dụng cho du lịch, giáo dục và đào tạo di sản, quảng bá văn hóa truyền thống, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Phần hai là không gian trưng bày những hình ảnh về kiến trúc Một Cột ở một số giai đoạn khác nhau; mô hình hiện vật và kiến trúc thời Lý, như đầu rồng (xi vằn trên nóc mái cung điện), lá để song long hiện châu...

VR3D chùa Diên Hựu - Một Cột thời Lý là sản phẩm đầu tiên của Sen Heritage trong chương trình tái lập (reconstruct) các di sản kiến trúc - mỹ thuật thời Lý Trần như: Đài đèn Quảng Chiếu, chùa tháp Sùng Thiện Diên Linh, tháp Báo Thiên, chùa Ngưỡng Sơn Linh Xứng, An Nam tứ đại khí... và nhiều di sản văn hóa khác.



Sen Heritage, gồm các nhà nghiên cứu, kiến trúc sư, họa sĩ và các bạn trẻ yêu thích văn hóa cổ truyền Việt Nam thành lập như TS Trần Trọng Dương (Viện Nghiên cứu Hán Nôm, VASS), nhà thiết kế Trần Thanh Tùng (CEO Circle Group, Hội quán Di sản), kiến trúc sư Đinh Anh Tuấn (CEO VNI, Holomia) và các thành viên khác như Duy Nguyễn, Hiệu Sicula, Lê Minh Quân, Phạm Minh Thuận, Nguyễn Huy... Theo Sen Heritage, mặc dù đây chỉ là "thực tế ảo" nhưng các thức kiến trúc và tỷ lệ kiến trúc đã được xử lý dựa trên số liệu cụ thể, nhằm hướng đến các phương án tái lập và phục vụ công tác truyền bá, giảng dạy, bảo tồn, phát huy các giá trị tinh hoa của văn hóa Đại Việt thời Lý đến với xã hội ngày nay.

Trong suốt thời gian diễn ra trưng bày tại tầng 2, nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, các hoạt động trải nghiệm VR3D sẽ hoàn toàn miễn phí.

HOÀNG LANH

Khởi đại đoàn kết toàn dân ở thôn Chí Cường

Những năm qua, Ban công tác mặt trận thôn Chí Cường, xã Nam Cường (Tiền Hải) đã phát huy tốt vai trò trong việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Về thôn Chí Cường, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay, phát triển của một miền quê ven biển với những con đường bê tông mới phẳng phiu dẫn vào từng ngõ xóm, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn: Thôn Chí Cường hiện có 351 hộ với 1.248 nhân khẩu. Để có được kết quả ngày hôm nay, các tầng lớp nhân dân trong thôn luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh của gia đình và địa phương, tập trung phát triển kinh tế. Nhân dân trong thôn tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các biện pháp thâm canh tăng vụ, chuyển

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Anh Tô Văn Nhật, thôn Chí Cường cho biết: Gia đình tôi có hơn 1 mẫu đầm nuôi ngao giống và 3,6 sào ao, vườn hiện đang nuôi các loại cá truyền thống và trồng các loại rau màu. Công việc hàng ngày tuy có bận rộn, thời tiết đôi lúc có bất thuận, song cũng bảo đảm cho gia đình nguồn thu nhập khá. Mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình tiết kiệm được cả trăm triệu đồng. Cũng giống như gia đình anh Nhật, nhiều gia đình trong thôn đã mạnh dạn đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản, nuôi ngao giống, nuôi tôm thẻ thâm canh cho thu nhập cao từ 500 triệu đồng đến 1

tỷ đồng/năm, tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Chúc, ông Lê Văn Sử, ông Nguyễn Văn Dương... Hiện toàn thôn có 45ha đất trước đây trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản, trong đó có 40 hộ ương nuôi ngao giống cho hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, các ngành nghề kinh doanh dịch vụ cũng được mở rộng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; nhờ vậy số hộ giàu, khá của thôn không ngừng tăng nhanh; hầu hết các hộ gia đình đều có nhà ở kiên cố, mua sắm các tiện nghi hiện đại, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,9%.

Không chỉ tích cực trong phát triển kinh tế, người dân trong thôn còn đoàn kết, tích cực nâng cao chất

lượng các tiêu chí nông thôn mới; đóng góp 620 triệu đồng xây mới hội trường thôn; ủng hộ 200 triệu đồng xây dựng mới trường tiểu học của xã. Bên cạnh đó, nhân dân trong thôn còn coi trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được nhân dân duy trì và hoạt động thường xuyên với các câu lạc bộ dân vũ, thức vũ kinh, bóng đá, bóng chuyền... Các tệ nạn xã hội, hủ tục mê tín dị đoan được đẩy lùi. Cũng theo ông Nguyễn Văn Hùng: Ban công tác mặt trận thôn có phong trào xây dựng gia đình văn hóa là nền tảng, từ đó đã để



Gia đình anh Tô Văn Nhật, thôn Chí Cường, xã Nam Cường (Tiền Hải) có thu nhập ổn định từ kinh tế gia trại.

ra các tiêu chí phù hợp với điều kiện kinh tế, đặc điểm văn hóa, xã hội của địa phương. Việc đăng ký phần đất đai gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được chú trọng ngay từ đầu năm. 100% các hộ gia đình ngay sau khi đăng ký đều chấp hành đầy đủ quy định, nhất là việc giữ gìn thuần phong mỹ tục văn hóa trong gia

đình, lối xóm, chăm lo phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu trưởng thành, không vi phạm tệ nạn xã hội, tham gia tích cực các hoạt động ở khu dân cư. Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa tăng qua các năm. Năm 2016, thôn có 83,4% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đến năm 2020, thôn có 93,7% số hộ gia

đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 10,3%. Ban công tác mặt trận thôn còn thường xuyên vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; nâng cấp vệ sinh thoát nước trong khu dân cư; duy trì tổ thu gom rác, tổ chức vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào ngày

24 hàng tháng. Ban công tác mặt trận thôn thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các hộ gia đình không lấn chiếm lòng, lề đường để tập kết vật liệu xây dựng hoặc làm nơi buôn bán, đống làng ngõ xóm vì vậy luôn thông thoáng, giao thông được bảo đảm. Toàn thôn có 99% hộ gia đình có các công trình vệ sinh khép kín; 100% số hộ gia đình dùng nước sạch; các tuyến đường hoa của chị em phụ nữ được duy trì tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; các tuyến đường trong thôn đều được lắp điện sáng phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện và bảo đảm an ninh trên địa bàn thôn.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban công tác mặt trận thôn Chí Cường tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được góp phần để xã Nam Cường sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao.

ĐÀO QUỲN